

Trực Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2023

Số 139- CV/HNDH

v/v hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề
“Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn

Thực hiện Công văn số 1083 - CV/HNDT, ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 20/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”. Để Cuộc thi được tổ chức thành công, hiệu quả nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023), Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc thi. Vận động đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia để tạo sức lan tỏa.

2. Hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân tham dự Cuộc thi, nhằm nâng cao nhận thức về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định; tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác Hồ; những thành tựu về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định trong thực hiện lời căn dặn của Bác, việc học tập và làm theo Bác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm tham gia dự thi đề nghị gửi về: **Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trực Ninh**, trước ngày **25/3/2023** (tính theo dấu bưu điện).

Nhận được Công văn này, đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung trên, mọi vướng mắc, cần trao đổi, phản ánh về huyện Hội để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu Vp.

T/M BAN THƯỜNG VỤ



Lương Thành Đạt